
Cafcass Cymru 2022 
Arolwg Pobl – Plant  

Sut mor dda y mae Cafcass Cymru yn 
cynorthwyo plant a theuluoedd? 

 

 

Ysgrifennwyd y ddogfen hon gan 

Arolygiaeth Gofal Cymru. 

 

 Dyma fersiwn hawdd i’w ddarllen i 
blant. 



Gwybodaeth am yr Arolwg 

Arolygiaeth Gofal Cymru ydyn ni. 

Rydym yn archwilio sut mor dda y mae 
Cafcass Cymru yn cynorthwyo plant a 
theuluoedd.

Mae cafcass yn sefyll am ‘Children and 
Family Court Advisory and Support 
Service’.   

Mae’r arolwg yma ar gyfer plant sydd 
wedi derbyn gwasanaeth gan Cafcass 
Cymru. 



Rydym ni am glywed beth wyt ti’n ei 
feddwl am Cafcass Cymru.  

Dylai’r arolwg yma gymryd 5 i 10 munud 
i’w chwblhau. 

Os gwelir yn dda, gofyn i rywun yr wyt 
ti’n adnabod i dy gynorthwyo os oes 
angen cymorth arnat ti i ddallt neu 
ddarllen y ddogfen. 

Rydym ond yn gofyn i ti ym mha ardal 
wyt ti’n byw yng Nghymru er mwyn 
gwybod pa wasanaethau wyt ti’n sȏn 
amdanynt. 

Pan fyddwn ni wedi gorffen ein gwaith, 
byddwn yn ysgrifennu llythyr am beth 
da ni wedi ei ffeindio.  



Gallit ti ddarllen y llythyr fan hyn: 
www.arolygiaethgofal.cymru   

Os oes unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r 
arolwg yma, gallit ti gysylltu â ni ar e-
bost trwy:  

CIWLocalAuthority@gov.wales 

neu ffonio ni ar 

0300 7900 126

http://www.arolygiaethgofal.cymru/
mailto:CIWLocalAuthority@gov.wales


1.Ble yng Nghymru wyt ti’n byw?

Blaenau Gwent Merthyr Tudful 

Pen-y-bont ar Ogwr Sir Fynwy 

Caerffili Castell Nedd Port 
Talbot  

Caerdydd Casnewydd 

Sir Gaerfyddin Sir Penfro 

Ceredigion Powys 

Conwy Rhondda Cynon Taf 

Sir Dinbych Abertawe 

Sir y Fflint Torfaen 

Gwynedd Bro Morganwg 

Ynys Mȏn Wrecsam 



2.Wyt ti dal yn cael gwasanaeth
gan Cafcass Cymru?

Ydw Na 

3. Pryd ges di wasanaeth gan

Cafcass Cymru?

Yn y flwyddyn 

ddiwethaf 
Dros flwyddyn yn ôl 



4. A wnaeth Cafcass Cymru dy

wneud i deimlo’n ddiogel?

Do Naddo 

5. A wnaeth Cafcass Cymru
esbonio pwy ydynt hwy a beth
fyddant yn ei wneud?

Naddo Dim 
Llawer 

Rhywfaint Do, tipyn 
bach 

Do, llawer 

Dydw i ddim yn siŵr



6. Pa mor hawdd oedd cysylltu
â Cafcass Cymru pan oedd
angen arnat?

Anodd 
Iawn – dimyn 
anodd nac yn 

rhwydd  
Rhwydd 

Nid oes angenwedi bod arnaf i’w 
gysylltu â nhw

Dydw i ddim yn gwybod 



7. A oeddet ti’n gallu gweld
rhywun o Cafcass Cymru wyneb-
i-wyneb (mewn person)?

Do Naddo 

8. A gefaist ti gyfle i’w gweld
nhw ddigon o weithiau?

Do Naddo 
Dydw i 
ddim yn 
gwybod 



9. A fu i Cafcass Cymru ofyn i ti
ym mha iaith yr oeddet eisiau
siarad?

Do Naddo 
Dydw i 
ddim 
gwybod 

10. Oedd Cafcass Cymru yn 
garedig tuag atat, oedant yn 
cymryd sylw o beth oeddet yn ei 
feddwl?

Dim o 
gwbl 

Dim pob 
tro 

Rhywfaint Oeddent, 
ychydig 

Oeddent 
yn llwyr 

Dydw i ddim yn gwybod 



11. Pa mor dda gwnaeth Cafcass
Cymru cymryd i ystyriaeth beth
oeddet yn ei feddwl, dy deimladau
a beth sydd yn bwysig i ti?

Dim o 
gwbl 

Dim pob 
tro 

Rhywfaint Do, 
ychydig 

Do, lot 
fawr 

Dydw i ddim yn gwybod 

12. A wnaeth Cafcass Cymru
rannu dy ddymuniadau a’th
deimladau gyda’r Llys?

Dim o 
gwbl

Dim pob 
tro

Rhywfaint Do, 
ychydig 

Do, lot
fawr 

Dydw i ddim yn gwybod 



 

 

13. A fedri di ddweud wrthym os 
gweli yn dda beth wnaeth 
Cafcass Cymru yn dda, a beth 
allant eu gwella yn y dyfodol? 

Beth maent yn ei wneud yn dda? 

Beth allant ei wneud yn well yn y dyfodol? 

 



 

14. Oes unrhyw beth arall 
hoffech ddweud wrthym am 
Cafcass Cymru? Os felly, 
defnyddiwch y bocs isod. 

 

 

 

Diolch am rannu dy 
sylwadau gyda ni. 

 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box255: Off
	Check Box455: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box56: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 


